

ไล่บี้รีดภาษีเกมร้อนเต็มพันปรองดอง



ดูเหมือนว่าช่วงนี้ “พิชิตฐิติลาวัณชีโรภาส” ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะทำหน้าที่ “หัวหมูทะลวงพัน” ตาม “ท๊อปบู๊ต” บัญชา ตั้งแต่ไล่บี้ “กรมสรรพากร” ให้เก็บภาษี หุ่นชินคอร์ป 1.6 หมื่นล้านบาทจาก “นายใหญ่” ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั่น ให้ทันเส้นตายอายุความ 31 มี.ค.นี้

ตามมาติด ๆ กับปฏิบัติการ “กัดไม่ปล่อย” ตามรีดภาษีเงินทุกบาท ทุกสตางค์เส็งเป็้นักการเมือง 60 ราย ในยุครัฐบาล “ปู-มาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั่น ที่ล่าสุดพบว่ามีรายชื่ออดีตรัฐมนตรี 4 ราย ที่ไม่แนบสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ทว่า การออกแอ๊คชั่นเข้ม ๆ ส่งสัญญาณ “ไฟเขียว” ของ “ผู้นำประเทศ” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผลต่อยอดมาจากการไล่บี้เก็บภาษี “หุ่นชินคอร์ป” ที่มีที่ทว่าอาจจะ “ส่อวืด” ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เป็นเหตุให้ “เด็กเพื่อไทย” อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมาย้อนเกี๊ยว เรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ ตรวจสอบภาษีรัฐบาลในชุดปัจจุบัน อย่างเท่าเทียม ไม่มีขิง ไม่มีเลื้อกปฏิบัติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปรองดอง แต่ถ้าหากจ้องจะกระทำหรือไล่ล่าแต่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง การปรองดองก็เกิดยาก

จนทำให้ “โทรโข่งรัฐบาล” พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต้องออกมาตอบโต้ทันทีว่า “ไม่ใช่ว่าใครกระทำความผิดแล้วไม่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย เรื่องความปรองดอง ความรัก ความสามัคคีและความกลมเกลียวก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นเจริญต่อกัน และสิ่งสำคัญคือต้องไม่กระทำความผิดกฎหมาย ดังนั้นการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการปรองดอง”

แน่นอนว่าปฏิบัติการ “รีดภาษี” อดีตรัฐมนตรี 2 ยุค ถูกมองว่ารัฐบาล “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” เพราะการขยับ “ไล่เช็กบิล” ในเวลาไล่เลี่ยกับการกระชากภาษีคืนจาก “นายใหญ่ชินฯ” ตกอ้ายข้อครหาเรื่องการกลั่นแกล้งนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม หรือเพื่อหวังผลทางการเมืองในอนาคตหรือไม่

สอดคล้องกับผลโพล “กรุงเทพโพล”
สำรวจความคิดเห็นประชาชน ที่มองว่าเป็นเกม
ทางการเมือง เพื่อเล่นงานฝ่ายตรงข้าม และเชื่อ
ว่าไม่กระทบกับกระบวนการสร้างความปรองดอง
เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องพึง
ปฏิบัติ ไม่ควรเชื่อมโยงกับการละเว้นความผิด
ตามรูปการลัทธิขัดแย้งใหญ่ยังอยู่ในโหมด
ถูก “จิ้งพืด” ไม่มีการลดโทษตั้งเครื่อง “ท็อป
บูต” พยายามเร่งสร้างผลงานถือเอาฝ่ายตรง
ข้าม อาจเป็นเหตุให้แผนสามัคคีปรองดองที่เดิน
มาเกินครึ่งทางถูก “กวนน้ำให้ขุ่น” ส่อแววล้ม
ตั้งแต่ปากอ่าว ไปต่อไม่ได้ทั้งที่เข้าใกล้กระบวนการ
การสุดท้ายลง “สัตยาบัน”

คงต้องติดตามกันต่อไปอีกหลาย
ตลบว่าฝ่ายใดจะถือไพ่เหนือกว่า ฝ่าย
ใดจะเพลี่ยงพล้ำถึงจุดจบก่อน.